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Hãy lợi dụng khoảng thời gian bạn có hiện nay để chuẩn bị cho kỹ lưỡng, không chỉ về phương
diện vật chất, mà ngay cả tinh thần, cho đời sống trong dorm.

      

 

  

 Giai đoạn chờ đợi được nhận vào trường đại học đã qua và nay rất nhiều tân sinh viên đang
chờ đợi đến lúc vào sống trong ký túc xá (dormitory) trong năm đầu đi học. Bạn sẽ có nhiều câu
hỏi và bao lo lắng.

  

 
Một phòng ký túc xá ở đại học University of Vermont. Sinh viên cần làm gì để chuẩn bị dọn vô
sống ở một chỗ thế này? (Hình: Jordan Silverman/Getty Images)

  

 Đây có thể là lần đầu tiên bạn sẽ phải ở cùng một phòng với người xa lạ, chẳng liên hệ họ
hàng. Nếu không hợp với nhau thì sao?
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 Phải chuẩn bị mang theo những gì đến trường? Và nếu phải chọn, thì chọn giường tầng dưới
hay trên?

  

Ðối với nhiều bạn, đây sẽ là một kinh nghiệm hoàn toàn mới. Nhưng bạn chớ lo. Vì bạn chắc
chắn không phải người duy nhất có sự lo lắng. Hầu như tất cả các sinh viên năm đầu vào sống
trong dorm đều cũng có những thắc mắc tương tự.

  

Hãy lợi dụng khoảng thời gian bạn có hiện nay để chuẩn bị cho kỹ lưỡng, không chỉ về phương
diện vật chất, mà ngay cả tinh thần, cho đời sống trong dorm.

  

 Nỗi nhớ nhà

  

 Nếu bạn cảm thấy buồn, nhớ nhà trong vài tuần lễ đầu ở trường thì đó cũng là điều bình
thường. Hãy nhớ là bạn đang đi vào môi trường sống hoàn toàn mới.

  

Mặt khác, bạn đang khởi sự có “độc lập tự do” của mình. Không còn ai nhắc nhở bạn phải về
nhà đúng giờ, phải lo làm bài tập, không ai hỏi bạn đi đâu, hoặc đi với ai... Nghĩa là, lần đầu tiên
trong đời bạn sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình, phải tự lo lấy thân
của mình.

  

 Sẽ không ai nấu ăn cho bạn (thường chỉ một tháng sau thì nhiều bạn sẽ nhớ các bữa ăn ở
nhà), không ai đánh thức bạn dậy vào buổi sáng, cũng chẳng ai giặt áo quần, xếp ủi cho bạn.
Sự tự do đến với đời sống ở dorm cũng là nỗi khổ là như vậy.

  

Tuy nhiên, trong sự thay đổi lớn lao của đời sống này, nhiều sinh viên thấy ra rằng chướng ngại
lớn nhất họ phải vượt qua là sự nhớ nhà.

  

Hãy chuẩn bị trước các phương thức ít tốn kém để giữ liên lạc với gia đình và bè bạn. Nhiều
trường nay cung cấp Internet miễn phí hoặc với giá rẻ, nên bạn có thể dùng gửi email hoặc
messages, hoặc bạn cũng có thể nghĩ tới VoIP. Cũng nên để ý đến các chương trình cho
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cellphone mà bạn có thể dùng để liên lạc với nhiều người nhất mà ít tốn kém nhất.

  

Chia sẻ sự vui vẻ hay những điều lo lắng ở trường với người thân hoặc bạn bè có thể giúp bạn
vượt qua được cảm giác bị cô lập hay đơn độc. Cũng có thể là sau một thời gian bạn sẽ thấy
rằng mình thật sự chẳng nhớ nhà cho lắm.

  

Tuy nhiên, nếu cảm giác buồn phiền vì xa nhà cứ kéo dài, bạn nên tìm cách nói với một ai đó,
như những người phụ tá điều hành dorm (resident advisor) về điều này.

  

 Liệt kê việc cần làm, đồ cần mang

  

 Một trong những điều làm cho bạn lo lắng khi gần đến ngày đi học là không biết sẽ phải chuẩn
bị những gì. Mang cái gì theo? Cái gì có thể mua tại chỗ?

  

Bạn hãy chuẩn bị cho mình một danh sách những điều cần phải làm.

  

Ðầu tiên hãy xem lại cho biết rõ là ở trường cung cấp những thứ gì? Nếu có cơ hội, bạn nên hỏi
người sống trong dorm là họ mang đến những thứ gì, họ quên những gì, và những gì thường ở
mấy ngày sau mới thấy cần.

  

Bạn cũng nên liên lạc trước với người ở cùng phòng với mình. Hãy tự giới thiệu và thảo luận
những gì sẽ mang đến trường. Nên tránh xảy ra trường hợp hai người mang hai tủ lạnh, hai bếp
microwave... vào một căn phòng nhỏ hẹp. Cũng nên tìm hiểu thói quen của người kia như thức
khuya hay dậy sớm để đưa ra trước một số quy tắc sống chung căn bản.

  

 Tham dự vào đời sống dorm

  

 Các chuyên gia đồng ý với nhau là một trong những cách giúp người tân sinh viên tránh khỏi
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tình trạng buồn chán cô đơn là tham dự vào các hoạt động trong dorm. Bạn càng ra khỏi phòng
của mình nhiều hơn thì sẽ có cơ hội tìm thấy được nhiều điều hay về đời sống trong dorm.

  

Khi tìm đến tham dự những hoạt động ưa thích, bạn sẽ gặp những người cùng sở thích và tạo ra
những mối quen biết bè bạn mới. Bạn sẽ dần dần thấy đời sống dorm ngày càng thoải mái và
vui vẻ hơn.
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